

รายงานผลความก้าวหน้า โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓ (ผลงานสะสม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ - มิถุนายน ๒๕๕๘)

โครงการ	ผลการดำเนินการ
<p>๑.โครงการดำเนินการตามมาตรฐานการใช้แรงงานที่ดี (GLP) สำหรับสถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น/โรงงานแปรรูปอาหารทะเล ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และเรือประมง</p> <p>๑.๑ สัมมนาเรื่อง มาตรฐาน GLP สำหรับสถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น และมาตรฐาน GLP สำหรับโรงงานแปรรูปอาหารทะเล</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีสถานประกอบการฯ และโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๑๐๙ ราย จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๑๐๐ ราย และมี<u>ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๗๙ คน</u> ผู้เข้ารับการสัมมนาได้ทราบแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี มีความตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้</p>
<p>๑.๒ สัมมนาชี้แจงให้ความรู้เกษตรกรในฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามแนวการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น ๒๘๘ ราย จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒๕๐ ราย โดยได้รับความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตามมาตรฐาน GLP ตลอดจนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติจริงในระดับฟาร์ม</p>
<p>๑.๓ อบรมให้ความรู้การปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับเรือประมง</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการค้ามนุษย์ในภาคแรงงานประมง และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในเรือประมง ๓ รุ่น มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการจำนวน ๑๓๘ คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๘๐ ราย</p>
<p>๒.การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลแรงงานประมงในเรือประมงทะเลเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์</p>	<p>ดำเนินการถึงปัจจุบันได้ จำนวน ๓๓,๘๐๖ ลำ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ ลำ โดยนำข้อมูลที่ได้จัดเก็บลงในฐานข้อมูลเรือประมง อาชญาบัตร และแรงงานประมง ที่กรมประมงได้จัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการตรวจตราเรือประมงและแรงงานประมง</p>
<p>๓. การบูรณาการตรวจเรือประมง และแรงงานในภาคประมง</p>	<p>ได้ดำเนินงานโดยบูรณาการตรวจตราเรือประมง และแรงงานบนเรือประมง จำนวน ๓๓ ครั้ง จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒๒ ครั้ง โดยบูรณาการตรวจฯ ร่วมกับ ๖ หน่วยงานระหว่างกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการฯ กรมการจัดหางาน กองบังคับการตำรวจน้ำ/สตช. และกองทัพเรือ ความผิดที่พบ มีดังนี้ ๑) ใช้ใบอนุญาตทำการประมงไม่ตรงกับเครื่องมือประมง จำนวน ๑๒ คดี ๒) แรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตเข้าเมือง/ใบอนุญาตทำงาน จำนวน ๙ ราย ส่ง สภ.ทุ่งตะโก ชุมพร ๓) พบเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ทำงานในเรือประมง ๓ คดี</p> <p>ปัญหาอุปสรรค ๑) เมื่อมีข่าวว่าจะมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจ เรือประมงที่มีเอกสารหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะไม่กลับเข้าเทียบท่าตามเวลาที่กำหนดไว้เดิม ๒) การสื่อสารด้านภาษากับแรงงานต่างด้าว</p>

โครงการ	ผลการดำเนินการ
๔. การอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ที่กรมประมงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๓๔ ราย ได้รับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สามารถทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ อีกทั้งสามารถใช้เครือข่ายและวัสดุอุปกรณ์ เช่นสถานีวิทยุ เรือตรวจการณ์ เป็นต้น และเสริมการทำงานเพิ่มเติมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเร่งรัดผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
๕. การอบรมและประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการประมง	ดำเนินการอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แก่ชาวประมงแล้ว ๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๙๔ ราย จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๕๐๐ ราย
๖. การส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้นำเข้า/ผู้บริโภคนำเข้าประมง และภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศในการแก้ปัญหาแรงงานในภาคประมงของไทย - เดินทางไปเจรจา/หารือกับหน่วยงานต่างประเทศ ประเทศเบลเยียม - จัดทำเอกสารเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ลงสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ	<p>๑) พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ประเทศเบลเยียม คณะผู้แทนกรมประมงเดินทางไปประชุมหารือการพัฒนาและปรับปรุงการควบคุมการทำประมง IUU</p> <p>๒) มีนาคม ๒๕๕๘ - ประเทศเบลเยียม คณะผู้แทนกรมประมงเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “Combating Pirate Fishing and Modern - Day Slavery in Thailand” จัดโดย EJP โดยนางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมง บรรยายหัวข้อ “Thailand’s efforts to combat IUU among vessels operating within and outside of Thailand’s waters”</p> <p>๓) เมษายน ๒๕๕๘ - ประเทศเบลเยียม คณะผู้แทนกรมประมงเข้าร่วมงาน Seafood Expo Global/Seafood Processing Global ๒๐๑๕ ร่วมออกบูธและประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และ IUU ของประเทศไทย</p> <p>๔) มีนาคม ๒๕๕๘ - เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะผู้แทนกรมประมงเดินทางไปงาน Seafood Expo North America ๒๐๑๕ ร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการในงาน โดยมีเจ้าหน้าที่แจกเอกสารและตอบคำถามการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และ IUU ของประเทศไทยให้แก่ผู้สนใจ และร่วมการอภิปรายในเวทีประชุมหัวข้อ Human Trafficking/Traceability and IUU Fishing ซึ่งคณะฯ ได้ร่วมกันชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการประมง IUU และการค้ามนุษย์</p> <p>ลงบทความในหนังสือพิมพ์ Politico ฉบับวันที่ ๒๓ เม.ย ๕๘</p>